

## กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลบัวสมหมาย จังหวัดอุบลราชธานี

การรวมตัว	รวมตัวในหมู่บ้านโดยมีแกนนำทำการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้ถึงผลดี ผลเสียของการสร้างโรงไฟฟ้า แกลบ
คู่กรณี	บริษัท บัวสมหมาย ไบโอบีโอส จำกัด
ปีที่เกิดเหตุการณ์	พ.ศ. 2551
ประเด็นเคลื่อนไหว	1. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ) 2. เรียกร้องเรื่องสิทธิชุมชน
ปฏิบัติการ	1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้จัดเวทีทำความเข้าใจต่อการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ณ ศาลากลางหมู่บ้านคำสร้างไชย โดยมีตัวแทนจาก บริษัท บัวสมหมายฯ และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คนชาวบ้านยืนยันจะคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป (9 มกราคม พ.ศ. 2552) 2. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ชาวบ้านคำสร้างไชย ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 30 คน นำโดย นายบุญชู สายธนู มาชุมนุมชูป้ายเรียกร้องให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งกำลังจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการวางแผนเผื่อระวังปัญหามลพิษในสถานประกอบการเพื่อเรียกร้องให้ยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ ของบริษัท บัวสมหมาย ผลิตไฟฟ้า จำกัด ซึ่งยื่นขออนุญาตสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตวันละ 9.9 เมกะวัตต์ ระบุว่า ได้ร่วมมือกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นหลอกลวงชาวบ้านให้เห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (27 มกราคม 2552) 3. คณะอนุกรรมการทรัพยากร ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยนายวสันต์ พานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน และประธานอนุกรรมการ นายชาลวิทย์ อรัณวิทย์ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนและอนุกรรมการ นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ นาย ส.รัตนมณี พลกล้า นางอาภากร หวังเกียรติ นางอมรรัตน์ จุฬาศรี นายชรรค์ชัย คงเสน่ห์ และนายอภิสิทธิ์ พันธุ์วิไล อนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องสิทธิชุมชนและสอบถามข้อสงสัยของชาวบ้านคำสร้าง มีชาวบ้านจากบ้านคำสร้างไชย บ้านค่านกเป็ด บ้านโนนเจริญ และบ้านใหม่สารภี เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน (16 กุมภาพันธ์ 2552) 3. ชาวบ้านคำสร้างไชย ตำบลท่าช้าง และชาวบ้านค่านกเป็ด ตำบลบุงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 30 คน ได้ทำหนังสือบ้านโนนเจริญ และบ้านใหม่สารภี เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552) 4. ชาวบ้านคำสร้างไชย ตำบลท่าช้าง และชาวบ้านค่านกเป็ด ตำบลบุงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 30 คน ได้ทำหนังสือร้องเรียนถึงนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้สั่งโรงงานหยุดเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใช้ก่อสร้างตัวอาคารโรงงาน และ

เครื่องกลหนักเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากยังมีข้อพิพาทกับชาวบ้านที่คัดค้าน และ กกพ. ยังไม่ออกใบอนุญาตให้ผลิต หรือขายไฟฟ้าให้กับบริษัทดังกล่าว (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)

5. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทบัวสมหมาย ไปโอแมส จำกัด บริเวณ หมู่ 17 บ้านคำสร้างไชย ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนกว่า 10 คน ตัดสินใจยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อยืนยันว่าชาวบ้านไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมของ บริษัท บัว สมหมายไปโอแมส จำกัด และยังคงยืนยันว่าชาวบ้านยังคงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้างดังกล่าว (21 กันยายน พ.ศ. 2554)

6. ชาวบ้านคำสร้างไชย ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี กว่า 20 คน นำโดย น.ส.ศศิสร่างโตก รวมตัวเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในกรุงเทพฯ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีหนังสือลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 แจ้งให้ชาวบ้านที่ต่อต้านทราบว่า มีมติไม่เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าที่ได้ออกให้แก่ บริษัท บัวสมหมายไปโอแมส จำกัด เนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างรอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงได้คำนึงถึงข้อกังวลในประเด็นต่างๆ แล้ว (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)

7. ที่ศูนย์อาหารโรงแรมสุโขทัยแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี เชิญชาวบ้านและนักวิชาการด้านสุขภาพะเปิดเวทีถกปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใช้แกลบเป็นพลังงานที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ ซึ่งชาวบ้านร่วมกันต่อต้านมาตั้งแต่ปลายปี 2551 โดยมีนายสุชัย เจริญมุขยพันธ์ และ น.ส.ชนินทร์ญา คำดี เป็นผู้ดำเนินรายการ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

8. ชาวบ้านยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ศาลพิจารณาระบวนการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าของ บริษัท บัวสมหมายไปโอแมส จำกัด ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกให้ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายหรือไม่ (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555)

9) ชาวบ้านอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ยื่นฟ้องศาลปกครองให้สั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ถอนใบอนุญาตตั้งโรงงานไฟฟ้าบริษัท บัว สมหมายไปโอแมส จำกัด เพราะสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ผ่านการประชาพิจารณ์ (6 มีนาคม พ.ศ. 2555)

ผลลัพธ์/สถานการณ์ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

แหล่งอ้างอิง

thaingo.org/prachatham.com/paidoo.net/manager.co.th/thaingo.org/oknation.net / manager.co.th (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555)

การจัดลำดับตามขั้นตอนของ four stage of social movements

